



ชาวแปดริ้วมุ่งสู่เมืองอาหารครบวงจร รับมือหลังวิกฤติโควิด-19



พี่น้องชาวแปดริ้วขยับต่อยอดทุนสมัยชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าด้วยการจัดการอาหารปลอดภัย ขับเคลื่อนเร่งฟื้นฟูภาคการเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหาร หลังวิกฤติโควิด-19 มุ่งสู่เมืองอาหารครบวงจร ด้วยแผน 3 ระยะ พร้อมก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ “แปดริ้วเมืองเกษตรอินทรีย์”

สวัสดีครับ ชาวชุมชนเข้มแข็งทุกท่าน เรื่องเล่าพลังชุมชน ฉบับนี้ “สุขชน” ขอพาไปพบพี่น้องชาวฉะเชิงเทรา เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต แม้แต่ชื่อเมือง “แปดริ้ว” ก็มาจากปลาช่อนในแม่น้ำบางปะกง ซึ่งตัวใหญ่มาก ๆ จนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาว่าสามารถแลได้มากถึงแปดริ้วทีเดียว ชาวเมืองแปดริ้วจึงมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูพัฒนาให้บ้านของเขา เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนตลอดไปครับ

ผมได้พบกับ **คุณจรรย์าน์ เกาศรี** หรือ **พี่ผ่อง** จากสมาคมรักษ์ชุมชนคนแปดริ้ว เล่าให้ผมฟังว่า ชาวแปดริ้วให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารมานานแล้วครับ และเมื่อปี 2559 ได้มีการจัด **สมัชชาสุขภาพจังหวัดว่าด้วยการจัดการอาหารปลอดภัย** From Farm to Table (จากแหล่งผลิตสู่โต๊ะอาหาร) ขึ้น เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะของจังหวัด โดยมีเป้าหมายระยะยาวให้แปดริ้วเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และได้ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดฯ จนเกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม อาทิ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และตลาดนัดสีเขียว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามและประเมินผลนโยบายดังกล่าว ขณะเดียวกันก็กำลังต่อยอดขับเคลื่อนประเด็นเรื่องผัก ข้าว ผลไม้ สมุนไพร และประมง ไปสู่ระดับเขต และอยู่ระหว่างการหารือเพื่อยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับอำเภอ ที่อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอราชสาส์น อีกด้วยครับ

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พี่น้องชาวแปดริ้วจึงนำประสบการณ์ในการจัดการอาหารไปสู่การแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตข้ามเครือข่าย และเปิดกลุ่มไลน์ตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อเอื้อให้ชาวเมืองแปดริ้วเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้น และทุกวันที่ 8 ของเดือน จะมีแกนนำสำคัญ ๆ จากทั้งภาครัฐ วิชาการ ประชาสังคม เช่น เกษตรจังหวัด ทรัพยากรจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ กลุ่มอาหารปลอดภัย ได้มาพบปะพูดคุยกัน เพื่อพัฒนาเมืองแปดริ้วให้มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนครับ



นอกจากนั้น **เครือข่ายสมัชชาแปดริ้วเมืองนำอยู่อย่างยั่งยืน** ยังได้เตรียมแผนรับมือวิกฤติโรคระบาด เร่งฟื้นฟูภาคการเกษตร หลังวิกฤติโควิด-19 เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย **“ฉะเชิงเทรา เมืองอาหารครบวงจร”** โดยประชุมร่วมกันประเมินสถานการณ์ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ และจังหวะก้าว ของเครือข่ายเกษตรกรในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

แผนขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเมืองอาหารครบวงจรแบ่งเป็น 3 ระยะครับ คือ **แผนระยะสั้น** เน้นการระดมอาหารช่วยคนเมืองกรุง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานออนไลน์ การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ การตั้งเพจ Facebook หรือ line การจัดระบบ และวางกลไกกระจายอาหาร การเตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับ แจกจ่ายหรือจำหน่ายในราคาถูก ส่วน **แผนระยะกลาง** เน้น การพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดการสอนอาชีพด้านการผลิตอาหารผ่านสื่อออนไลน์ การสร้างอาชีพและพัฒนาตลาดกลางในโลกออนไลน์ ซึ่งมีทั้งคนจำหน่าย ปัจจัยการผลิต ผู้สนใจอาชีพเกษตรกร อาชีพผลิตอาหาร ผู้แปรรูปอาหาร ระบบขนส่งสินค้า และข้อมูลผู้บริโภค สำหรับ **แผนระยะยาว** เป็นการเตรียม **“ยุทธศาสตร์ฉะเชิงเทราเมืองอาหารครบวงจร”** โดยเน้น เรื่องความมั่นคงทางที่ดิน พื้นที่การผลิต ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ราชการ เอกชน สถาบันการเงินธนาคาร สื่อมวลชน สถาบัน การศึกษา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล วางแผน ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกการประสานงาน การเชื่อมโยงภารกิจไปสู่การจัดตั้ง **บริษัทฉะเชิงเทราเมืองอาหาร ครบวงจร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด** การพัฒนาพื้นที่ผลิตอาหาร การตลาดออนไลน์ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และพัฒนาระบบขนส่งอาหาร (logistic) ภายในจังหวัดสู่เมืองกรุง และกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงต่างประเทศ เลยครับ

พี่ผ่อง เล่าอย่างปลื้มใจว่า สิ่งที่ได้ร่วมกันทำมาเกิดผลสำเร็จ ให้ได้ชื่นชมบ้างแล้วนะครับ โดยเฉพาะแผนการขับเคลื่อน ระยะสั้นและระยะกลาง เช่น การแบ่งปันอาหาร การพัฒนา ตลาดนัดออนไลน์ มีจุดเรียนรู้ครอบคลุมทุกอำเภอ เป็นศูนย์กลาง Young Smart Farmer การทำตลาดสีเขียวหรือตลาดทางเลือก และในระยะยาวก็เกิดตลาดนัดในสถานบริการน้ำมัน มีการผลิต อาหารปลอดภัยในโรงเรียน และโรงพยาบาลอีกด้วยครับ



นำชื่นชมชาวแปดริ้วจริง ๆ นะครับ มุ่งมั่นขยันแบบนี้ เป้าหมาย **“แปดริ้วเมืองเกษตรอินทรีย์”** คงไม่ไกลเกินไป แล้วนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

